

# เตือนอีสานรับมือฝนหนัก 'พายุลมอีก

**'ตู'สั่งระดมช่วยเหลือ  
เยี่ยวยาเกษตร44จว.  
เสียหายเยี่ยมร้อยเอ็ด  
วังทองอ่วมตลาดจม  
'พิไล'น้ำซัดหาย2**

'อุตุฯ'เตือนดีเปรสชันลูกใหม่  
'อีสาน'จ่ออ่วมอีกรอบ 'บิกตู'ห่วง  
สั่งสำรวจความเสียหาย 'เฉลิม  
ชัย'สั่งกรมชลฯเร่งสูบน้ำท่วมขัง  
พื้นที่เกษตร-ชุมชน-เศรษฐกิจ  
ช่วยเหลือ 19 จว. เยี่ยวยาเกษตร  
ตามระเบียบคลัง 'เสียหาย'นำคณะ  
ลงพื้นที่ร้อยเอ็ด (อ่านต่อหน้า 3)

ต่อจากหน้า 1

## 'พายุลมอีก

### 'บิกตู'สั่งเช็คความเสียหาย'ท่วม'

เมื่อวันที่ 1 กันยายน นางนฤมล ภิญโญ  
สินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  
เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นาย  
กรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  
ได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยฉบับพลันจากพายุ  
โพดุล อย่างใกล้ชิด รวมทั้งกำกับดูแลการให้  
ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั้ง 16  
จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา จน  
ขณะนี้ได้รับรายงานว่าสถานการณ์อุทกภัยเริ่ม  
คลี่คลาย ระดับน้ำได้ลดลงในเกือบทุกจังหวัดที่  
ได้รับผลกระทบ ซึ่งจากนี้จะเร่งสำรวจความเสียหาย  
ทั้งอาคาร บ้านเรือน และพื้นที่เกษตรกรรม  
โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วม  
กันอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยเหลือและบรรเทา  
ความเสียหายและช่วยเหลือประชาชนได้อย่าง  
ทั่วถึงและทันเวลา นายกรัฐมนตรียังได้ย้ำขอ  
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามเผื่อระวัง  
สถานการณ์ต่อไปและขอประชาชนที่ได้รับ  
ความเสียหาย และยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ  
ติดต่อได้ที่ สายด่วน 1784 ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ  
ตลอด 24 ชั่วโมง

### 'เฉลิมชัย'ย้ำสูบน้ำออกพื้นที่ท่วม

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนัก  
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์  
กำชับให้ทุกฝ่ายดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับ



รอดหวุดหวิด - เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยเด็กเล่นน้ำท่วมบนถนนถูกกระแสน้ำ  
พัดลอยออกไปไกลได้อย่างปลอดภัย ที่บ้านวังประดู่ ม.1 ต.วังพิรุณ อ.วังทอง  
จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 1 กันยายน



ผลกระทบจากพายุโพดุลให้รวดเร็วขึ้น นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้กรมชลประทานเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังทั้งในพื้นที่เกษตร พื้นที่ชุมชน และพื้นที่เศรษฐกิจ และได้รับรายงานจากนายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานว่า พื้นที่ประสบอุทกภัย 19 จังหวัด จังหวัดนครราชสีมาเข้าสู่สถานการณ์ปกติแล้ว ทั้งนี้ยังคงระดมเครื่องจักร-เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ รถชุด พร้อมเจ้าหน้าที่จำนวนมากเข้าไปคลี่คลายปัญหาโดยตรง

น.ส.รัชดา กล่าวว่า พร้อมกันนี้ นายเฉลิมชัย ได้สั่งการกรมส่งเสริมการเกษตรให้เตรียมเข้าสำรวจความเสียหายพื้นที่เกษตรทันทีหลังน้ำลด โดยนายสำราญ สาราบรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรรายงาน ว่า มอบหมายให้เกษตรจังหวัดทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบ

จากพายุโพดุล โดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 44 จังหวัด เหนือ กลาง อีสาน ได้ ขณะนี้เกษตรกรอำเภอและเกษตรจังหวัดได้ออกเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตร ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการดูแลข้าว พืชไร่ ไม้ผล เพราะช่วงนี้ บางพื้นที่เป็นช่วงที่บางพืชเก็บเกี่ยวจึงต้องเตรียมช่วยเหลือเกษตรกร นอกจากนี้ยังได้เตรียมการให้ผลิตชีวภัณฑ์ เช่น ไตรโคเดอร์มา เพื่อเตรียมแจกจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้ำลดทันที หลังน้ำลดสารชีวภัณฑ์จะสามารถช่วยลดผลกระทบจากโรคพืชที่มากับน้ำได้

### เยียวยาเกษตรกรไม่เกิน30ไร่

“สำหรับมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ จะจ่ายให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้ก่อนเกิดภัย จ่ายเงินช่วยเหลือตามจำนวน

พื้นที่จริงที่ได้รับความเสียหาย รายละเอียดไม่เกิน 30 ไร่ ซึ่งกำหนดให้เกษตรกรได้รับอัตราไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ได้รับอัตราไร่ละ 1,148 บาท และพืชสวนและอื่นๆ ได้รับอัตราไร่ละ 1,690 บาท ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556” น.ส.รัชดา กล่าว

### 'เสียหาย-คณะ'ลงพื้นที่ร้อยเอ็ด

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน ในพื้นที่ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ที่ได้ รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุล เมื่อวันที่



บินช่วยท่วม - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขับเครื่องบินส่วนตัวเดินทางไปตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมผลกระทบจากพายุโพดุล ที่ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 1 กันยายน





29 สิงหาคมที่ผ่านมา

นายอนุทินกล่าวว่า วันน้ำในนามตัวแทนรัฐบาล ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องตลอดเวลาที่ได้มีความทุกข์ยากมีอุปสรรคทั้งหลายจะต้องมีตัวแทนจากรัฐบาลเข้ามาดูแลอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้ได้มากที่สุด แต่วันนี้ฟ้าฝนเป็นใจ และทราบว่าพายุโพดุลได้เคลื่อนตัวผ่านไปแล้วท้องฟ้าค่อนข้างแจ่มใส

### เล็งกักน้ำฝนไว้ใช้ช่วงแล้ง

“เราได้เตรียมยามาให้ประชาชนอย่างเพียงพอ ทั้งชุดยังชีพ ยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ยารักษาโรค เลือชูชีพ และหน้ากากอนามัย ต่อจากนี้รัฐบาลจะต้องคิดหาวิธีจะทำอย่างไร ในเมื่อน้ำมาแล้วจะทำให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด เพราะเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ยังประสบภัยแล้งอยู่ เมื่อน้ำมาแล้วก็อย่าปล่อยให้หายไปไหน ซึ่งปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มีเทคนิคกักเก็บน้ำทำเป็นธนาคารน้ำใต้ดินไปในใต้ดินและวิธีการผันน้ำลงไปสู่อ่างเก็บน้ำในแม่น้ำที่สามารถเรียกมาใช้ได้ตลอดเวลา เป็นสิ่งที่เราจะใช้วิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสที่จะทำให้พัฒนาความสามารถในการกักเก็บน้ำได้มากขึ้น” นายอนุทินกล่าว

### ขอตั้งโรงครัวพระราชทาน

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า นายอนุทินและคณะได้ลงพื้นที่บ้านท่าเยี่ยม ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ เพื่อเยี่ยมเยียนดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนผู้ประสบอุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพจำเป็น ยารักษาโรค ให้แก่ประชาชนบ้านท่าเยี่ยม ต.วังหลวง 200 คน นอกจากนี้ ยังได้สั่งการไปยังสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลในเรื่องสุขภาพอนามัย โรคติดต่อที่มาจากทางน้ำ และเร่งอพยพผู้ป่วยและผู้สูงอายุในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้อยู่ในที่ปลอดภัย พร้อมส่งระดมเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขให้ติดตามดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันสถานการณ์

รองโฆษกกล่าวว่า นอกจากนี้จังหวัดร้อยเอ็ดได้ขอจัดตั้งโรงครัวพระราชทานไปที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. (ศอญ.จอส.904 วปร.) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในเบื้องต้น 3 จุด ได้แก่

อบต.เหนือเมือง อ.เมือง, วัดบ้านนาแซง ต.นาแซง อ.เสลภูมิ, หอประชุมอำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยเริ่มบริการตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม และโรงครัวพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 4 จุด จากนั้นในภาคพายุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เรียกประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยเพื่อให้การช่วยเหลือด้านสาธารณสุขผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่างๆ ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อีกด้วย

### ส่งยาช่วย-สำรอง1.5แสนชุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์การเภสัชกรรม (อก.) ได้จัดส่งยาและเวชภัณฑ์เป็นการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย จากพายุ “โพดุล” ในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด 1.ยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย 2,000 ชุด 2.ยารักษาโรค 3,000 หลอด 3.เลือชูชีพ 250 ตัว และ 4.หน้ากากอนามัย 2,000 ชิ้น นอกจากนี้ได้เตรียมสำรองยาและเวชภัณฑ์สำหรับ

ภาวะฉุกเฉินของประเทศ เบื้องต้นได้ผลิตและสำรองยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย 150,000 ชุด และสามารถผลิตเพิ่มได้ในทันทีเมื่อมีเหตุจำเป็นอีกวันละ 3,000 ชุด หรือ 20,000 ชุด ต่อสัปดาห์

### พท.เปิดโครงการช่วยปชช.น้ำท่วม

น.อ.อนุทิน วัชรพรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงสภาพน้ำท่วมหนักในหลายพื้นที่ ทั้งในภาคเหนือและภาคอีสาน โดยบางจังหวัดท่วมหนักที่สุดในรอบ 40 ปี ซึ่งขณะนี้พายุยังไม่สิ้นฤทธิ์และยังคงสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่อง สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ พรรค พท. ไม่ได้นิ่งนอนใจและเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส.ส.เพื่อไทยในพื้นที่น้ำท่วม ต่างเกาะติดพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่กำลังเพราะตระหนักดีว่าความทุกข์ของประชาชนนั้นรอไม่ได้ ส่วนพรรค พท. โดย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค พท. และคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์ ได้มีมติให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยเปิดโครงการที่ชื่อว่า “เพื่อไทยช่วยไทย รวมใจช่วยน้ำท่วม” โดยสั่งการให้ศูนย์ประสานงานพรรค พท.ทุก

แห่งในประเทศ เปิดเป็นพื้นที่รับบริจาคเพื่อให้ประชาชนที่อยากช่วยเหลือพี่น้องที่กำลังประสบภัย ร่วมบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง เสื้อผ้า และของจำเป็นได้โดยตรง โดยภาคอีสานจะใช้ที่ทำการศูนย์ประสานงานพรรค พท.จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลาง โดยให้นายบัลลังก์ อรรถนพพร เป็นผู้ประสานงานศูนย์ น.อ.อนุทินจึงกล่าวว่า ส่วนภาคเหนือจะใช้ศูนย์ประสานงานพรรคเพื่อไทยจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง โดยให้นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม เป็นผู้ประสานงานศูนย์ ซึ่งทั้งสองศูนย์จะเป็นศูนย์กลางที่จะกระจายความช่วยเหลือจากพี่น้องทั่วประเทศไปยังพื้นที่ภัยพิบัติ ส่วนที่กรุงเทพมหานครจะใช้ที่ทำการใหญ่พรรคเพื่อไทย อาคารโอเอไอ ถนนเพชรบุรี เป็นศูนย์กลางรับความช่วยเหลือและจะกระจายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ภัยพิบัติต่อไป โดยพรรค พท.ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกคนสามารถฟันฝ่าวิกฤตอุทกภัยครั้งนี้ไปได้ และขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่กำลังทำงานช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ในขณะนี้

### ‘หม่อมเต่า’สั่งช่วยอุทกภัย

ม.ร.ว.จตุรมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำหรับแนวทางการฟื้นฟูเยียวยาและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กระทรวงแรงงานได้เตรียมแผนแนวทางการช่วยเหลือฟื้นฟูประชาชนโดย

เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย พี่น้องผู้ใช้แรงงาน ลูกจ้าง นายจ้าง และประชาชนทั่วไปไปแล้ว ทั้งระยะก่อนเกิดภัย ได้จัดเตรียมแรงงานที่มีความรู้ทางเทคนิคเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระยะเกิดภัย ตรวจสอบข้อมูลแรงงานที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้การช่วยเหลือคุ้มครองและเรียกร้องสิทธิตามกฎหมาย และระยะฟื้นฟู ได้เตรียมการฝึกอาชีพและจัดหางานให้ผู้ประสบภัย

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กล่าวว่า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลงไปตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม กรณีที่ประชาชนต้องการที่พักพิง ให้พิจารณาพื้นที่หอพักของหน่วยงานเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าวแล้ว “ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดให้ความ





ช่วยเหลือและบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างเข้มแข็ง และหลังจากน้ำลดแล้วได้เตรียมสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนและอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน เครื่องมือด้านการเกษตร รวมถึงยานพาหนะ เพื่อจัดทีมให้บริการซ่อมแซม อบรมให้ความรู้ในระยะต่อไป" อธิบดี กพร.กล่าว

## ดีเปรสชันลูกใหม่จ่อถล่มอีสาน

นายภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 07.00 น. ของวันที่ 1 กันยายน กรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบพายุดีเปรสชัน บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน มีจุดศูนย์กลางอยู่ห่างออกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไหหลำ ประเทศจีน ประมาณ 700 กิโลเมตร โดยพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก และคาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะไหหลำ ในช่วงวันที่ 2-3 กันยายนนี้ ซึ่งจะทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทย ยังคงมีกำลังแรงต่อเนื่อง ทำให้ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางแห่ง

"ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนภาคกลาง และภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง" นายภูเวียงกล่าว และว่า ประเทศไทยจะมีฝนลดลง

ในช่วงวันที่ 3-7 กันยายนนี้ โดยภาคกลาง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ สำหรับผู้ที่เดินทางไปเกาะไหหลำ ประเทศจีน และประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงนี้ ควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วย

## แพร่ป่าช้าสะพาน-ฝายพัง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังพายุโพดุลถล่มอย่างหนัก มีฝนตกติดต่อกันหลายวันส่งผลให้มีน้ำป่ารุนแรงในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะที่ห้วยแม่ยางร้อง ลุ่มน้ำแม่ยางร้อง ลุ่มน้ำแม่คำมี ต.แม่ยางตาล อ.ร่องวาง จ.แพร่ ส่งผลให้ถนนสาย 3009 แม่ยางตาล-แม่ยางยวง ขาด

1 แห่ง สะพานได้รับความเสียหาย การสัญจรของเกษตรกรไม่สามารถใช้เส้นทางได้ นายวัฒนา สาคร ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปก.) จังหวัดแพร่ นายวัฒนา ผาทอง รองนายก อบจ.แพร่ นายพงษ์กร วิชัยปะ นายก อบต.แม่ยางตาล พร้อมผู้นำหมู่บ้านเข้าสำรวจความเสียหาย กระแสสร้างความเสียหายให้กับฝ่ายกักเก็บน้ำ 2 แห่งคือฝายแม่ยางหลวง ฝายหนองเจริญ หมู่ 1 ต.แม่ยางตาล ความเสียหายรวมมากกว่า 15 ล้านบาท พิษผลการเกษตร ข้าว ข้าวโพดและไม้ผลได้รับความเสียหายจำนวนมาก นอกจากนี้มีป่ายังถล่มสะพานในพื้นที่ หมู่ 8 ต.แม่ยางตาล พังเสียหายตัดขาดการเดินทาง ตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมา

## ผู้ว่าฯอุตรดิตถ์เริ่มคลี่คลาย

ส่วนที่ จ.อุตรดิตถ์ นายธนากร อัจฉิตโรศล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบอุทกภัยจากพายุโพดุลว่า ปริมาณน้ำฝนสะสมในพื้นที่มากจึงเกิดน้ำป่าหลาก สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนราษฎร พื้นที่เกษตร เส้นทางคมนาคม 3 อำเภอคือ อ.น้ำปาด 62 หลังคาเรือน 8 หมู่บ้าน พื้นที่ทางการเกษตรและถนนถูกน้ำกัดเซาะขาดไม่สามารถสัญจรได้ อ.ปากท่า 6 หมู่บ้าน พื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบ 45 หลังคาเรือนเศษ และ อ.ท่าปลา พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ล่าสุดสถานการณ์ใน จ.อุตรดิตถ์ เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว อีกไม่กี่วันก็จะมีพายุลูกใหม่เข้ามาอีกทางจังหวัดจึงร่วมกับหน่วยงานราชการ ท้องถิ่น ท้องที่หาทางรับมือและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากขึ้นอีก โดยเฉพาะระบบการระบายน้ำในเขตชุมชน จะต้องไม่มีเศษขยะ มูลฝอยหรือสิ่งอุดตันค้างอยู่ ให้ดำเนินการล้างให้เรียบร้อย

(อ่านต่อหน้า 12)

## ต่อจากหน้า 3

## 'พายุ'ถล่ม

### พิษณุโลกอ่วม-ถนนจม30ซม.

ที่ จ.ตาก ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอด ทำให้ต้นไม้ใหญ่ อายุ 100 ปี ล้มทับกำแพงวัดสักทอง

วนาราม ชุมชนสักทอง ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ทำให้กำแพงวัดได้รับความเสียหาย 6-7 ช่อง แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด เนื่องจากต้นไม้ล้มออกไต่ด้านนอกอาคาร ขณะที่พระกำลังออกไปบิณฑบาต หลังจากเกิดเหตุคณะกรรมการกองทุนภัยพิบัติของคณะพระสงฆ์จังหวัดตากได้เดินทางเข้าสำรวจความเสียหายแล้ว

ที่ จ.พิษณุโลก ประสบเหตุในหลายอำเภอ ทั้ง อ.เนินมะปราง อ.นครไทย อ.ชาติตระการ มีฝนตกหนักในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง น้ำป่าทะลักเอ่อล้น 5 ตำบล ได้แก่ ต.บ้านม่วง ต.วังยาง ต.วังโพรง ต.ไทรย้อย และ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง และท่วมหนักในพื้นที่ ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง และ ต.วัดตามย ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม ส่วนสถานการณ์น้ำเข้าเข็กหรือแม่น้ำวังทอง ได้เริ่มล้นตลิ่งบริเวณริมฝั่งแม่น้ำวังทองฝั่งขวาของ ต.ชัยนาม น้ำท่วมเป็นวงกว้าง ระดับความสูง 1-2 เมตร ท่วมบ้านเรือนประชาชน พื้นที่ย่านเศรษฐกิจตัวอำเภอวังทอง และพื้นที่เกษตรเป็นวงกว้าง และเริ่มไหลเข้าท่วมผิวจราจรถนนสายพิษณุโลก-หล่มสัก ตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลวังทองไปทาง ต.วังนกแอ่น ระดับน้ำสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร และยังคงมีน้ำไหลผ่านถนนกระแส น้ำแรงมาก ตำรวจ เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวง ได้ประชาสัมพันธ์ให้รถขนาดเล็ก หลีกเสี่ยงเส้นทาง ส่วนรถใหญ่เช่นรถบรรทุก รถกระบะยกสูง ยังคงมีผ่านไปได้

## พบศพชายตกน้ำหายขึ้นอืด

ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยมิตรภาพมงคลธรรม ได้นำศพของชาวบ้านเป็นชาย อายุประมาณ 45 ปี หมู่ 15 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง ที่ผู้สูญหายไปเนื่องจากน้ำพัดหายไปตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา ทำให้ในช่วงเช้าวันนี้ศพขึ้นอืดชาวบ้านมาพบเห็น รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที เวลา 13.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้เกิดเหตุเด็กจำนวน 4 คนได้พลัดตกลงไปในกระแสน้ำเชี่ยวในพื้นที่น้ำท่วมของบ้านวังประดู่ ต.วังพิรุณ อ.วังทอง โดยเด็กได้ออกมาเล่นในพื้นที่น้ำท่วมบนถนนและถูกน้ำพัดออกไปกระทั้งเด็ก

ลอยไปเกาะกิ่งไม้ หลังเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยบูรพา มีทีมกู้ภัยได้เข้าพื้นที่และสามารถลุยน้ำไปช่วยเหลือเด็กทั้ง 4 คนขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย

## พิจิตรน้ำป่าซัดขณะซึ้งย.หาย2

ที่ จ.พิจิตร ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานการณ์





น้ำป่าจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ ที่ไหลหลากลงมาตามลำคลองสาขาและเกิดเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ 3 อำเภอ ประกอบด้วย อ.สากเหล็ก อ.วังทรายพูน และ อ.ทับคล้อ ชาวบ้านกว่า 1,000 หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนจากระดับน้ำที่ท่วมสูงกว่า 1 เมตร ประชาชนกำลังประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องอุปโภค-บริโภค น้ำดื่มและเวชภัณฑ์ยารักษาโรค นอกจากนี้ถนนทางหลวงหมายเลข 11 สายตากฟ้า-วังทอง น้ำป่าไหลท่วมพื้นผิวการจราจรเป็นช่วงๆ ระยะทางยาวหลายกิโลเมตร ขวางทางหลวงขอความร่วมมือประชาชนงดขับขี่ยานพาหนะทุกชนิดผ่านในเส้นทางสายดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายและอุบัติเหตุที่จะอาจเกิดขึ้นได้ เพราะกระแส น้ำป่าไหลเชี่ยว ล้ำสุดน้ำป่าหลากเข้าท่วมในเขตเทศบาลย่านเศรษฐกิจชุมชน ต.ทับคล้อ น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน 9 ชุมชน 1,112 หลังคาเรือน ชาวบ้านเก็บข้าวของหนีกันจ้าละหวั่น บางบ้านเก็บไม่ทันน้ำท่วมบ้านเสียหาย

นอกจากนี้มีผู้สูญหาย 1 คนคือนางอุบลพรหมชัย อายุ 56 ปี ชาว อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งจากรยานยนต์มาตามลำน้ำบนถนนทางหลวง 113 ระหว่างอำเภอทับคล้อ เพื่อมุ่งหน้าไปยังตลาดทับคล้อ ปรากฏว่าถูกสายน้ำซึ่งไหลเชี่ยวพัดนางอุบลหายไปกับกระแสน้ำ ส่วนสามีชาวบ้านช่วยได้ทัน

วันเดียวกัน พ.ต.อ.วิเชียร ตรีอุดม ผกก.สภ.ทับคล้อ เผยว่า มีผู้สูญหายเพิ่มอีก 1 รายพบรถจักรยานยนต์จมอยู่ในน้ำบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 11 หมู่ 5 ต.เขาทราย โดยมีนางณัฐยา กฤตชนะระพันธ์ อายุ 43 ปี เป็นคนขับถูกกระแสน้ำพัดหายไป ซึ่งอยู่ระหว่างค้นหา

### ระดมสูบน้ำปราสาทหินพิมาย

ที่อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทหินพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เจ้าหน้าที่อุทยานได้เร่งนำเครื่องสูบน้ำ 5 เครื่อง ระดมสูบน้ำออกจากภายในบริเวณโดยรอบปราสาท ภายหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักตลอดช่วง 2 วันที่ผ่านมา โดยบางจุดมีระดับน้ำสูงสูงกว่า 30 เซนติเมตร และมีบางจุดที่ท่วมขังรูปปั้นเทวรูปโบราณ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ยกชิ้นมาไว้ที่สูงแล้วบางส่วน

นายสมเดช ลีลามโนธรรม หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทหินพิมาย เปิดเผยว่า สำหรับปราสาทหินพิมาย ช่วงนี้ก็อยู่ระหว่าง

ปรับปรุงโดยรอบบริเวณหลายจุด เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ แต่ตลอดช่วง 2 วันที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกลงมา

อย่างหนัก จนทำให้เกิดน้ำท่วมขังหลายจุด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อโบราณสถานได้รับความเสียหาย ดังนั้นจึงได้นำเครื่องสูบน้ำ 5 เครื่อง ติดตั้งระดมสูบน้ำตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ปราสาท คาดว่าในช่วงท้ายวันน้ำระดับน้ำก็จะลดลงหมด และเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้ตามปกติ

### ผวจ.ขอนแก่นตั้งศูนย์แจกของ

ที่ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น หน้าโรงเรียนگردาศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น นายจุนี รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหน่วยงานจากทางภาคเอกชน นำข้าวกล่องและน้ำดื่มมาไว้สำหรับแจกให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ พร้อมร่วมประเมินสถานการณ์ในการให้ความช่วยเหลือ และวางแผนรับมือวันต่อวันจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายจุนี รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ราษฎร อ.บ้านไผ่ ประสบภัยน้ำท่วมทั้งสิ้น 5 ตำบล มีผู้ประสบภัยกว่า 3,500 ครัวเรือน โดยพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 13 ชุมชน ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ขณะนี้เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ได้นำถุงยังชีพจำนวน 2,000 ชุด มาช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ ส่วนพื้นที่ตำบลต่างๆ อยู่ในระหว่างการตรวจสอบของผู้นำท้องถิ่น ซึ่งกาฬราชมขณะนี้อยู่สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลาย น้ำลดระดับต่อเนื่อง และเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่ยังคงติดค้างอยู่ในชุมชนมิตรภาพขอ 4 พัฒนา อ.บ้านไผ่ ซึ่งยังมีชาวบ้านติดค้างอยู่อีก 9 คน สามารถช่วยเหลือออกมาได้ทั้งหมด

### จัดงานศพลูกถูกไฟชอร์ตดับ

เวลา 10.30 น. ที่บ้านเลขที่ 28/11 หมู่ 2 บ้านไผ่เก่า ตำบลโพธิ์สีโรสถ.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น นางศิลากร จันทอง อายุ 43 ปี พร้อมญาติพี่น้อง ต่างพากันเก็บกวาดบ้านเพื่อจัดงานศพให้กับนายสรวิชัย จันทอง อายุ 20 ปี ลูกชายซึ่งถูกไฟชอร์ตเสียชีวิต ขณะเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนบ้านชนของหนีน้ำท่วม เหตุเกิดเมื่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา

นางศิลากรกล่าวว่า ลูกชายไปช่วยเพื่อนบ้านชนของหนีน้ำท่วม โดยขณะช่วยเพื่อนบ้านชนของอยู่นั้น ปรากฏว่าถูกไฟชอร์ตจมน้ำเสียชีวิต โดยไม่รู้ว่ามีหน่วยงานภาครัฐจึงไม่มีการตัดกระแสไฟฟ้า

นางใจสวรรค์ เสมาลี อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 100/4 เจ้าของบ้านจุดเกิดเหตุ บอกว่า บ้านของตนถูกน้ำท่วมสูงเกือบ 2 เมตร ผู้ตายพร้อมด้วยลูกชายของตนเองจึงมาช่วยกันขนเอาสิ่งของในบ้านออกไป ขณะที่ผู้ตายกำลังช่วยขนของและเดินออกมาที่ประตูหน้าบ้านติดกับเสาไฟฟ้าที่มีหม้อแปลงอยู่หลายอัน โดยหม้อแปลงทุกอันถูกน้ำท่วมหมด ก็ถูกไฟชอร์ตจมน้ำเสียชีวิต

### 10ชุมชนกาฬสินธุ์จมน้ำ

ที่ จ.กาฬสินธุ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าอิทธิพลของพายุโพดุลทำให้หลายพื้นที่ทั้งบ้านเรือน นาข้าว บ่อกักกั้นถนนยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง มีน้ำเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน 10 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งล่าสุดมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบถูกน้ำท่วมขังแล้ว 1,533 หลังคาเรือน ซึ่งระดับน้ำบางจุดเริ่มลดลงบ้างแล้วเล็กน้อย และมีหลายจุดระดับสูงกว่า 1.50 เมตร นอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนประชาชนบ้านกุดอ้อ ต.หลุม อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ได้รับผลกระทบน้ำท่วมขังสูงอีกหลายสิบหลังคาเรือน

นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรีศรีชัย ปลัด จ.กาฬสินธุ์ นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายจารูวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ประชุมวิดิโอคอนเฟอร์เรนซ์กับนายอำเภอทั้ง 18 แห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมลงพื้นที่เข้าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และนำเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นออกเยี่ยมให้กับประชาชนทั้ง 10 ชุมชนที่ประสบภัย โดยเจ้าหน้าที่ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือและศูนย์อพยพผู้ประสบภัยที่วัดหอไตร และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งอาสาสมัครมูลนิธิต่างๆ รวมทั้งจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจได้ร่วมแรงร่วมใจกันประกอบอาหารเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยที่อาศัยอยู่ในบ้านน้ำท่วม

### ถนนพัง-นาข้าวจมนกว่าพันไร่

ที่ จ.มหาสารคาม ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ที่บ้านโนนเพ็ก หมู่ 14 ต.เวียงนาง อ.เมืองมหาสารคาม พบว่าสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลาย ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง คงเหลือระดับน้ำประมาณ 10 เซนติเมตร ชาวบ้านขนย้ายทรัพย์สินเข้ามาไว้ที่บ้านตามเดิม ส่วนที่ถนนทางหลวงชนบท 4007 ช่วงบ้านดอนจัว ต.ดอนจัว-บ้านเหล่าใหญ่ ต.โนนราษี อ.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม หลัก